

คำประกาศเกียรติคุณ
นายประเสริฐ พงศ์กumar
ปรัชญาคุณภูมิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ



นายประเสริฐ พงศ์กumar เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ถือกำเนิดที่จังหวัดกาญจนบุรี สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา เริ่มต้นชีวิตการทำงานครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2494 ที่ร้าน “เจียไต๋จิ้ง” ซึ่งเป็นบริษัทเริ่มแรกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในระหว่างทำงานได้ศึกษาหาความรู้จากตำราต่างๆ ควบคู่ไปกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงาน จึงได้มีความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานมาตามลำดับ และได้ร่วมงานธุรกิจกับเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจด้านอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมเกษตรมาโดยตลอด ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง การทุ่มเทให้กับการทำงานเป็นชีวิตจิตใจโดยมิได้ย่อท้อทำให้นายประเสริฐ พงศ์กumar ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทให้รับผิดชอบและบริหารงานในตำแหน่งสำคัญๆ ของธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร (สัตว์บก) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)

นายประเสริฐ พงศ์กumar เป็นผู้วิสัยทัศน์ยาวไกล มองเห็นศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาธุรกิจด้านปศุสัตว์ให้ก้าวหน้าและเป็นหนึ่งในภาคพื้นเอเชีย จึงได้ร่วมกับบริษัทดำเนินการทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมอาชีพจัดการฝึกอบรม และพัฒนารูปแบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเชิงธุรกิจอย่างครบวงจร คือ “การผลิต-การแปรรูป-การตลาด” ได้นำเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัยจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยเป็นรายแรก นำเทคโนโลยี “Evaporative Cooling System” มาใช้ในภาคการเกษตร ได้นำระบบการประกันราคาสินค้าปศุสัตว์เพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรภายใต้รูปแบบ “ฟาร์มข้อตกลง” (Contract Farming) มาใช้ ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถยกระดับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ของประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกธุรกิจด้านอาหารสัตว์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮองกง ไต้หวัน ตุรกี โปรตุเกส ยูเครน เนเธอร์แลนด์ อินเดีย เวียดนาม พม่า และกัมพูชา และเป็นผู้แทนเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ในการเจรจาข้อตกลงการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งโดยตลอด

นอกจากนี้ นายประเสริฐ พุ่งกุมาร ยังเป็นผู้ที่ศรัทธาเพื่อสังคม ได้บริจาคทุนทรัพย์ ให้แก่สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เช่น บริจาคเงินเพื่อสร้างหอพักนักศึกษาจีน ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมทั้งให้ทุนสนับสนุนเยาวชนชาวไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ในต่างประเทศ ให้ความอนุเคราะห์แก่นิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อศึกษาวิจัย ด้านการปศุสัตว์และอาหารสัตว์ ด้วยคุณูปการและความสำเร็จอันเป็นที่ยอมรับ ทำให้ได้รับ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2532 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านการเกษตร จากมหาวิทยาลัยเจ้าเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปีพุทธศักราช 2536 และได้รับการ ประกาศสดุดีเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สาขาการเกษตร จากมหาวิทยาลัยเจ้าเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีพุทธศักราช 2537 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล “WHAT DISTINGUISHED SERVICE AWARD” จากการประชุม Animal Science Congress of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP) ครั้งที่ 6 อีกด้วย

จากเกียรติประวัติและผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ทำให้นายประเสริฐ พุ่งกุมาร ได้รับการยอมรับทั่วไปทั้งในระดับประเทศและนานาชาติว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะของความเป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่มีวิสัยทัศน์ และเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม นับเป็นแบบอย่างที่ยังยกย่องในวงวิชาการ ผลงานและประสบการณ์สามารถยึดเป็นแบบอย่างให้ศึกษาและปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายประเสริฐ พุ่งกุมาร ได้รับ พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็น เกียรติประวัติสืบไป

